

III. การประสานพลังบำบัดของ "โปรไบโอติกส์" กับ "ซูปเปอร์ฮีโร่"

โดยการทำงานร่วมกันของโปรไบโอติกส์และสมุนไพรทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่เพียง "ซูปเปอร์ฮีโร่" แต่เป็น "โปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตและแข็งแรง" พร้อมทั้งจะนำไปทำงานเพื่อดูแลสุขภาพของท่านทีหลังจากการดื่ม นอกจากนี้ "โปรไบโอติกส์และสมุนไพร" ยังทำให้เกิดผลพลอยได้ที่สำคัญมากคือ วิตามินและสารอาหาร อาทิ กรดอะมิโน ซึ่งเป็นสารโปรตีนโมเลกุลเล็ก โดยเกิดขึ้นจากกระบวนการทางชีวภาพตามธรรมชาติ ทำให้สารเหล่านี้มีคุณสมบัติสูงต่อร่างกาย ไม่มีสารพิษตกค้าง

"เราผสมพลังของ "ซูปเปอร์ฮีโร่" กับ "โปรไบโอติกส์" ที่แข็งแรง กระปรี้กระเปร่าจนเกิดเป็น "พลังบำบัด" ที่คุณไม่เคยพบมาก่อน" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.npfood.com



"โปรไบโอติกส์และสมุนไพร"ช่วยท่านได้อย่างไร?



= ตัวร้าย คือแบคทีเรียและเชื้อโรคตัวร้ายที่ไม่ดี

= พะเอก คือแบคทีเรียที่ดี (โปรไบโอติกส์)

มาดูกันว่าผู้เป็นแพทย์กล่าวถึงโปรไบโอติกส์อย่างไร

"ผมมักจะแนะนำโปรไบโอติกส์ให้กับคนไข้ของผมเพื่อให้เขายังคง "คุณภาพสุขภาพ" เพื่อเพิ่มเติมเข้าไปกับสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะได้จากสิ่งนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาโปรไบโอติกส์มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคและปกป้องคนเรา และยังทำหน้าที่ในการซ่อมเสริมพลังเพื่อรักษาสุขภาพให้กับคนไข้ของผม"

นายแพทย์ Jay Sandweiss แพทย์รักษาโรคด้วยวิธีนวัตการกระดูกและกล้ามเนื้อ, กรรมการที่ผ่านการรับรองด้านระบบประสาท, กล้ามเนื้อ และกระดูกสันหลังจากสหรัฐอเมริกา เขาเชื่อมั่นในโปรไบโอติกส์ว่ามีส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างด้านสุขภาพ

คำยืนยันสนับสนุนของผู้ที่เคยดื่ม "Probiotics and Herbs"

ปัญหาสุขภาพก่อนดื่มโปรไบโอติกส์: เบาหวานและคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

อาการของโรค: อ่อนเพลีย

ผลที่ได้รับหลังจากดื่มโปรไบโอติกส์: ลดอินซูลิน และระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง

คุณต้องรู้ถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อายุ 57 ปี จักรพรรดินี

"ฉันดื่มโปรไบโอติกส์กับเบาหวานและระดับคอเลสเตอรอลในเลือดรวม 10 ปีแล้ว ฉันมีระดับคอเลสเตอรอลไม่ครบประเภท อ่อนแรง ไม่มีกำลังใจ ฉันไม่ออกกำลังกายเลย เพราะขาอ่อนแรงมาก ฉันกินยาลดน้ำตาล โปรไบโอติกส์และสมุนไพร ฉันมีพลังงานมากขึ้นในเวลา 3 เดือน รู้สึกดีกับสิ่งอื่น ลดขนาดยารักษาเบาหวานทำให้ฉันไม่ต้องกินยาคุมเบาหวานเหมือนเมื่อก่อน ฉันยังมีสุขภาพดีขึ้นไปมากกว่า 10 ปีเลยทีเดียว ไม่มีปัญหาอะไรอีกที่ระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง"

ปัญหาสุขภาพก่อนดื่มโปรไบโอติกส์: โรคไตเรื้อรังเป็นเดือนและวันเว้นวันเนื่องจากอาการสูญเสียความสมดุลในการทรงตัว

อาการของโรค: เวทแรงแ อ่อนเพลีย วันเว้นวันกระษะ และอาเจียน เนื่องจากอาการสูญเสียความสมดุลในการทรงตัว

ผลที่ได้รับหลังจากดื่มโปรไบโอติกส์: รู้สึกสดชื่น มีพลัง และไม่มีอาการเนื่องจากอาการสูญเสียความสมดุลในการทรงตัวหายไป

คุณต้องรู้ถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อายุ 52 ปี ผู้จัดการ

"ฉันเป็นโรคไตเรื้อรังเป็นเดือนที่ไม่ค่อยมีอาการหนักวันเว้นวันประมาณ 10 ปีแล้ว ฉันมีเลือดออกทางไต เวทแรงแ อ่อนเพลีย เนื่องจากอาการสูญเสียความสมดุลในการทรงตัว ร่างกายของฉันอ่อนแอมากจนไม่อาจทนการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงได้ ฉันจะป่วยหรือจะตายไป ฉันต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อย ๆ และพบแพทย์เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือนหลังจากดื่มโปรไบโอติกส์และสมุนไพร "ตัวดี" ฉันมีพลังงานมากขึ้นในเวลา 3 เดือน และฉันรู้สึกดีกับสุขภาพที่ดีของฉัน ฉันสามารถออกกำลังกายได้ภายในเวลาสองเดือน หลังจากฉันได้พักผ่อนไปถึงวันที่ 3 ฉันก็เริ่มรู้สึกว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งที่ดีหลังจากที่ฉันต้องนอน 3 เดือนฉันก็รู้สึกดีขึ้นแล้ว นอกจากนี้ฉันยังสามารถรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวเย็น ฉันก็เริ่มรู้สึกสดชื่นและแข็งแรงขึ้นแล้ว"

"โปรไบโอติกส์และเครื่องสำอางค์ไฮโดรเจลจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ ด้วยไรต์สไปโรโปรไบโอติกส์ไฮดรเจลและยาและโรเซอราที่มีคุณสมบัติพิเศษได้"

Huffnagle, Gary B., Ph. D. and Wernick, Sarah. (2007). *The Probiotics Revolution: the definitive guide to safe, natural health solutions using probiotic and prebiotic food supplements.* New York, Bantam Book.

Natural & Premium Food Co., Ltd.
Tel: +662-4222555-6 Fax: +662-4222557 www.npfood.com



PROBIOTICS and Herbs www.npfood.com

คุณมีปัญหาเหล่านี้บ้างหรือเปล่า?

- ☹ เป็นโรคภูมิแพ้, โรคหอบหืดและการอักเสบต่างๆ
- ☹ มีภูมิคุ้มกันต่ำ
- ☹ เป็นหวัดบ่อย
- ☹ ระบบย่อยอาหารไม่ปกติ

ถ้าเกิดอาการเหล่านี้ คุณต้องลองผลิตภัณฑ์ของเรา

"ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ", "ไม่ใช่เครื่องสำอางค์ที่ตีกันเล่น"

(ด้วยประสิทธิภาพของแบคทีเรียชนิด 4 ชนิด มากกว่า ผักสมุนไพรที่มีคุณภาพ 6 อย่าง)

1. เสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้คุณห่างไกลโรคได้ดียิ่งขึ้น เช่น โรคหวัด
2. บรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ หอบหืด และการอักเสบต่างๆ
3. เสริมสร้างระบบย่อยอาหาร
4. ลดระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด
5. ต่อต้านสารอนุมูลอิสระ
6. ต้านความเสื่อมของเซลล์ และช่วยการทำงานของระบบฮอร์โมนเพศ

เมื่อรับประทานแล้วจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ?

เมื่อดื่มวันละ 2 ซอง 1 โตะหรือ 30 ซีซี เป็นประจำก่อนนอนติดต่อกันทุกวัน "โปรไบโอติกส์" ของเราจะช่วยดูแลร่างกายของท่านดังนี้

เดือนที่ 1: ทำความสะอาดลำไส้ของท่าน (ในลักษณะคล้ายกับการล้างพิษ)

เดือนที่ 2: แยกสลายไขมันและน้ำตาลในเลือดให้ไม่โมเลกุลเล็กลงทำให้ร่างกายขับออกได้ง่ายขึ้น

เดือนที่ 3: กำจัดสารพิษตกค้างในร่างกาย เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และบรรเทาอาการภูมิแพ้

Always Bringing You the Best

โปรไบโอติกส์และสมุนไพรโดย บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ ฟรีเมียม ฟู้ด จำกัด

"โปรไบโอติกส์" ที่สุดแห่งวิถีการบำบัดแบบธรรมชาติ

: ความเข้มข้นของธรรมชาติบำบัดที่ได้จับกาศค้นพบ

เครื่องดื่ม "โปรไบโอติกส์และสมุนไพร" คืออะไร และมีคุณประโยชน์อย่างไร?

"โปรไบโอติกส์" เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายของคนเรา จึงถูกเรียกว่า "สิ่งมีชีวิตที่เกื้อกูลต่อมนุษย์" เครื่องดื่ม "โปรไบโอติกส์และสมุนไพร" เป็นผลงานวิจัยที่ใช้เวลากว่า 15 ปีในการนำสมุนไพรไทยรวม 6 ชนิดมาหมักบ่มร่วมกับจุลินทรีย์ตัวดี (โปรไบโอติกส์) ที่นำเข้ามาจากยุโรป ได้แก่ แลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม, แลคโตบาซิลลัส อะซิโดฟิลัส, บิฟิโดแบคทีเรียม และอะซิโตแบคเตอร์ ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงจนแข็งแรง และมีใจดีว่าจะสามารถแพร่ขยายพันธุ์พร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคได้ หลังจากเข้าไปในร่างกายของเราแล้ว



ส่วนผสมที่เป็นสูตรเฉพาะตัวของ "โปรไบโอติกส์"

I. สมุนไพรที่คัดเลือกมาใช้รวม 6 ชนิดเพื่อเป็น "ซูเปอร์ฮีโร่" ซึ่งปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ได้แก่

1. ผักกาดหอม (Houttuynia cordata thumb) - ต้านการเจริญเติบโตของไวรัสที่เป็นอันตราย และเพิ่มภูมิต้านทานโรค

- ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe) - สารต้านอนุมูลอิสระ และป้องกันโรคสมองเสื่อม
- ปัญจขันธ์ (Gynostemma pentaphyllum) - ต่อด้านความเสื่อมของเซลล์และส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน
- กระชายดำ (Kaempferia pafiflora) - ช่วยลดความดันโลหิตสูง และส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิต
- สมอไทย (Terminalia chebula Retz) - ป้องกันการติดเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรีย ลดระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด
- มะขามป้อมคอง (Cephalotaxus griffithii Hook) - แหล่งรวมของวิตามินซีและแคลเซียมและชะลอการเสื่อมของเซลล์

สมุนไพรเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ได้ถูกทำให้เป็น "ซูเปอร์ฮีโร่" ด้วยการช่วยเหลือของ "โปรไบโอติกส์" ตามปกติร่างกายเราจะดูดซึมสารสมุนไพรที่มีโมเลกุลใหญ่ๆ ใดๆ ไม่ได้สักแต่หลังจากที่ "โปรไบโอติกส์" ย่อยสลายจนได้ "ซูเปอร์ฮีโร่" ที่มีความเข้มข้นและมีขนาดโมเลกุลเล็กลง จึงทำให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการดูดซึมไปใช้ได้เกือบ 100%

II. "โปรไบโอติกส์" ปัจจัยหลักของระบบภูมิคุ้มกัน

ผลการวิจัยในปัจจุบันบ่งชี้ถึงบทบาทของ "โปรไบโอติกส์" ในการป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ ซึ่งได้ค้นพบแล้วถึงกว่า 80 โรค เช่น โรคข้อรูมาตอยด์และโรคเบาหวานประเภท 1 โดยมีหลักฐานว่า "โปรไบโอติกส์" ช่วยสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมของระบบภูมิคุ้มกันให้เอื้อต่อการผลิตเม็ดเลือดขาวหรือ "ที-เซลล์" เนื่องจากการทำงานที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ที่มี "ที-เซลล์" ชนิดต่างๆ ไม่สมดุลกันจะพบว่ามีการอักเสบเรื้อรังที่เนื้อเยื่อต่าง ๆ จนกลายเป็นโรคที่รักษาไม่หาย

การบ่มเพื่อเป็น "ซูเปอร์โปรไบโอติกส์"



โปรไบโอติกส์และสมุนไพร

โปรไบโอติกส์
ที่ถูกบวกรวมด้วยขมิ้นอ้อย

